

Số: /KH-UBND

Bình Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH
Thực hiện các nhiệm vụ ngành
Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 26/01/2024 của UBND huyện Cao Lộc về triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo năm 2024 (*Lĩnh vực Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc*);

Thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân xã Bình Trung về Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân xã năm 2024. UBND xã Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ngành Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc năm 2024 với những nội dung chủ yếu sau:

I. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác lao động - việc làm, dạy nghề

Xây dựng Kế hoạch, triển khai và phối hợp với các ngành đoàn thể, Trung tâm dạy nghề, mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu mở 02 lớp dạy nghề cho 70 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%.

Xây dựng ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác điều tra, cập nhật thông tin biến động về cung cầu lao động và khảo sát tổng hợp thực trạng việc làm, vệ sinh - an toàn lao động năm 2024.

Phối hợp tổ chức Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện và môi trường lao động nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát, tổng hợp số liệu người lao động đi Trung Quốc lao động (Hợp pháp và Tráiphép).

Tổng hợp báo cáo kết quả đào tạo nghề, việc làm năm 2024.

2. Công tác chính sách người có công

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chế độ ưu đãi người có công trên địa bàn xã kịp thời đúng chế độ theo quy định.

Xây dựng và ban hành kế hoạch, tổ chức thăm tặng quà gia đình chính sách người có công, nhân dịp Tết Nguyên đán và nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Phối hợp vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2024. Phối hợp tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 theo Kế hoạch chung của huyện.

Triển khai công tác khảo sát đời sống hộ gia đình Người có công và tổng hợp Người có công có nhu cầu hỗ trợ cải thiện nhà ở, đồng thời đề xuất phương án giải quyết.

Rà soát, phân loại đối tượng người có công đủ điều kiện đi điều dưỡng tập trung, điều dưỡng tại gia đình theo kế hoạch của huyện.

Theo dõi cấp thẻ BHYT cho các đối tượng người có công, cắt giảm kịp thời khi người có công từ trần. Lập danh sách đối tượng người có công đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2024 theo quy định.

3. Công tác bảo trợ xã hội

Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với các đối tượng Bảo trợ xã hội kịp thời đúng chế độ quy định.

Xây dựng và ban hành và thực hiện kế hoạch, tổ chức thăm hỏi tặng quà đối tượng Bảo trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán, Ngày Người cao tuổi (01/10) và ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Tổng hợp cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho đối tượng Bảo trợ xã hội năm 2024. Theo dõi tăng, giảm thẻ BHYT các đối tượng bảo trợ xã.

Báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện các chính sách và các quy định của pháp luật về bảo trợ xã hội.

4. Công tác giảm nghèo

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã và triển khai kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2024.

Phối hợp thực hiện việc cấp thẻ BHYT năm 2024 cho người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn.

Tổ chức cứu trợ cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và cứu đói giáp hạt năm 2024.

Hoàn chỉnh các biểu mẫu, tổng hợp sổ quản lý hộ nghèo, phần mềm quản lý hộ nghèo.

Xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%. Tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024 để thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025.

Tổng hợp báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

5. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2024.

Xây dựng Kế hoạch, tổ chức thăm hỏi tặng quà đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và nhân dịp tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn xã.

Phối hợp tuyên truyền, thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích tại các thôn và tại các trường học trên địa bàn xã.

Phối hợp vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em và Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024.

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra đánh giá công tác xã, phù hợp với trẻ em và tổ chức chấm điểm xã phù hợp với trẻ em năm 2024;

Thực hiện các chế độ chính sách bảo vệ chăm sóc trẻ em kịp thời, đúng chế độ quy định.

Tổng hợp báo cáo công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2024.

6. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Phối hợp khảo sát thực trạng người nghiện ma túy trên địa bàn xã.

Phối hợp tổng hợp, lập Kế hoạch củng cố hồ sơ cai nghiện ma túy năm 2024 trên địa bàn xã.

Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2024.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền tháng hành động phòng chống ma túy (21/6); phối hợp tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các thôn trên địa bàn xã.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm tại các thôn và trường học trên địa bàn xã.

7. Công tác phối kết hợp thực hiện công tác dân tộc

Phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 88 của Quốc hội và Nghị quyết số 12 của Thủ Tướng chính phủ về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình hành động số 34-CTr/HU, ngày 23/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TU, ngày 29/11/2021;

Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021 đến năm 2025, năm 2024.

Phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình chung của UBND huyện về công tác Dân tộc.

8. Thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các tiêu chí đạt nông thôn mới nâng cao do ngành Lao động, Thương binh và Xã hội phụ trách.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong năm 2024, căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công, Công chức được phân công phụ trách tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này và những nhiệm vụ thường xuyên kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Tổng hợp, xây dựng Báo cáo định kỳ, các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện UBND sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch công tác năm phù hợp với chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND và các Ngành của UBND huyện và yêu cầu thực tiễn của địa phương./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐTBXHDT;
- TTĐU, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN và các ĐT xã;
- CC VHXH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Nam Nhiệm